

Cách người Nhật dạy con kỹ năng giao tiếp .

Thái độ lễ phép với người lớn.

Không phải ngẫu nhiên mà những đứa trẻ ở Nhật Bản ngay từ khi còn rất nhỏ đã biết nghe lời cha mẹ và có những hành vi ứng xử phù hợp khi ở nơi công cộng. Bí quyết nằm ở cách dạy con hết sức đặc biệt của các bậc phụ huynh người Nhật.



Trẻ nhỏ bắt đầu lên ba đã biết tiếp thu rất tốt những câu nói, hành động từ người lớn. Vì vậy ngay từ khi trẻ còn nhỏ cha mẹ cần có cách nuôi dạy con tốt, rèn luyện cho con những đức tính tốt hay những câu chào hỏi để trẻ hình thành và phát triển tốt nhân cách của con.

Khi trẻ bắt đầu lên 2, bên cạnh việc được rèn luyện những kỹ năng tự lập đầu tiên, trẻ đã biết nói bập bẹ và có thể thực hiện những chức năng giao tiếp cơ bản nhất. vì vậy Cha mẹ Nhật đã có cách nuôi dạy con tốt ngay từ những bài học đầu tiên. Mời các bạn cùng tìm hiểu phương pháp dạy con của người Nhật rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho trẻ nhé !

1. Dạy con chào hỏi, dạ thưa và hỏi thăm sức khỏe người lớn tuổi
Cuộc sống ngày càng hiện đại, quy mô gia đình càng bị thu hẹp. Ở thành thị, ông bà thường không sống chung với con cái khi đã lập gia đình, vì vậy phụ huynh nên giải thích cho con hiểu được mối quan hệ gia đình của ông bà và tình cảm họ dành cho bé. Đây là cách dạy con ngoan từ bé tốt nhất để các bé xây dựng một mối quan hệ thân thiết, gần gũi với ông bà và giao tiếp thường xuyên với ông bà.

Cha mẹ là tấm gương gần gũi nhất để con cái noi theo, trẻ sẽ học cách cư xử với ông bà bằng việc quan sát hành động của cha mẹ. Cha mẹ có thể dạy con cách tâm sự và trò chuyện cùng ông bà, dạy trẻ cách chào hỏi khi gặp người lớn tuổi

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên dạy trẻ cách thưa gửi người lớn khi làm một cái gì đó, để hình thành thói quen tốt cho trẻ như: “*Cháu chào ông ạ!*” hoặc “*Bà có mệt không, để cháu rót nước cho bà uống nhé!*”

2. Dạy trẻ hòa đồng với bạn bè

Một trong các cách dạy con ngoan là để trẻ tiếp xúc tự nhiên và chơi đùa cùng với bạn bè, điều đó không chỉ là hành trang cho những năm tháng đi học mà còn cho trẻ bước vào xã hội khi trưởng thành. Trẻ không thể sống mãi trong vòng tay của cha mẹ, ông bà...Nên kỹ năng này cần được rèn luyện ngay khi trẻ biết giao tiếp.

Cha mẹ có thể dành chút thời gian để ý đến thái độ cũng như cách ứng xử của trẻ với bạn bè, sau đó bạn nói chuyện và phân tích cho trẻ biết những điều nên và chưa nên để giúp bé có một định hướng tốt trong cách ứng xử với bạn bè.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm cách dạy con ngoan học giỏi các phương thức giao tiếp đơn giản với bạn bè ở trường lớp hay ở nhà như: Luôn luôn giữ lời hứa và không được nói dối; Biết nói “cám ơn” và “xin lỗi” ; Tích cực tham gia những hoạt động vui chơi ở trường; Chia sẻ cùng bạn các món đồ chơi

3. Dạy con biết vâng lời ông/bà , cha mẹ

Đầu tiên cha mẹ phải biết cách dạy con tốt với các cung cách ứng xử trong giao tiếp với người lớn như ông bà, cha mẹ, anh chị...Biết dạ vâng khi trả lời với người lớn.

Đối với trẻ, cách nuôi dạy con của phụ huynh có ảnh hưởng lớn trong những năm đầu đời, chính vì vậy cha mẹ cần dùng những ngôn ngữ nhẹ nhàng, không nên la mắng nhau trước mặt con cái

4. Dạy con ngoan , học giỏi ngay từ bé

Để con biết vâng lời và ngoan ngoãn ngay từ nhỏ thì cha mẹ cần có những phương pháp giáo dục và có những cách dạy con ngoan, học giỏi ngay từ đầu.

Đối với lứa tuổi đầu đời trẻ có những hiếu động, thích mày mò sáng tạo nên phụ huynh cần biết cách dạy con ngoan ngay từ bé, đồng thời nhận biết con mình có những sở thích nào và có thể mạnh nào để có hướng dạy con phù hợp

5. Dạy con cách giao tiếp với ông bà, cha mẹ

Đối với trẻ trên 3 tuổi, đây là thời điểm trẻ rất hiếu động, lúc này trẻ biết nhận thức về các mối quan hệ trong gia đình và những người xung quanh. Vì vậy phải có cách dạy dành riêng cho trẻ, cha mẹ có thể để trẻ tự diễn tả cảm xúc một cách tự nhiên bên người thân

Nguồn: Sưu tầm